

Quyền của Phụ huynh và Các biện pháp bảo vệ theo thủ tục

Nếu không đồng ý với việc xác định khả năng chi trả hoặc mức phụ huynh đóng góp chi phí của mình, quý vị có tất cả các quyền được nêu trong tài liệu Quyền của Phụ huynh trong chương trình Can thiệp sớm.

Bao gồm quyền nộp đơn khiếu nại lên Sở Trẻ em và Thanh thiếu niên Ohio hoặc sử dụng người hòa giải hoặc cán bộ điều trần để giải quyết vấn đề của quý vị.

Quý vị cũng có thể yêu cầu xem xét không chính thức bằng cách yêu cầu Điều phối viên Dịch vụ EI hỗ trợ hoặc Gửi yêu cầu bằng văn bản để xem xét lại trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm quý vị nhận được thông báo về khả năng chi trả hoặc tham gia chi phí của phụ huynh cho:

Dịch vụ Can thiệp sớm của Ohio,
Sở Trẻ em và Thanh thiếu niên Ohio
P.O. Box 183204
Columbus, Ohio 43218

Bao gồm lý do quý vị tin rằng việc xác định khả năng chi trả hoặc tham gia chi phí của quý vị là sai và những giải pháp mà quý vị đề xuất. Sở sẽ ban hành quyết định bằng văn bản cho quý vị trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu xem xét của quý vị.



Department of
Children & Youth

Help Me Grow Early Intervention

HỆ THỐNG THANH TOÁN



Đạo luật Giáo dục Cá nhân khuyết tật hoặc IDEA, yêu cầu rằng một số hoạt động và dịch vụ Can thiệp sớm (EI) được cung cấp miễn phí cho phụ huynh. Việc tìm hiểu và đánh giá trẻ, phát triển Chương trình Dịch vụ gia đình cá nhân hóa, các biện pháp bảo vệ theo thủ tục, và điều phối dịch vụ nhận được tài trợ công và cung cấp miễn phí cho các bậc phụ huynh.

Nhu cầu về các dịch vụ EI bổ sung¹ được xác định thông qua quy trình của nhóm IFSP. Có tối đa 100 đơn vị² của các dịch vụ EI bổ sung này được cung cấp miễn phí mỗi năm IFSP³ cho phụ huynh cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Các dịch vụ này được tài trợ thông qua sự kết hợp của các quỹ công của địa phương, tiểu bang và liên bang, bao gồm cả bảo hiểm dành cho phụ huynh và con cái, nếu có sự đồng ý của phụ huynh.

Trước cuộc họp IFSP đầu tiên, Điều phối viên Dịch vụ EI sẽ giải thích quy tắc Hệ thống Thanh toán (ohioearlyintervention.org/federal-and-state-regulations) của Ohio và cùng quý vị xác định xem liệu quý vị có chịu trách nhiệm tài chính đối với các dịch vụ EI cần thiết mà vượt quá 100 đơn vị được chính phủ tài trợ trong năm IFSP hay không.

Quý vị sẽ không có bất kỳ trách nhiệm tài chính nào đối với các dịch vụ EI

- nếu quý vị hoặc con quý vị ghi danh vào WIC hoặc Ohio Medicaid,
- nếu thu nhập gia đình của quý vị thấp hơn hoặc bằng điều kiện của [Ohio Healthy Start](https://ohiohealthystart.org)⁴ đối với trẻ chưa có bảo hiểm,
- hoặc nếu gia đình quý vị phải chịu chi phí y tế bất thường trong năm IFSP.

Điều phối viên Dịch vụ EI của quý vị sẽ giải thích thêm về các danh mục này. Nếu quý vị không đáp ứng các điều kiện tài chính này hoặc nếu quý vị chọn không chia sẻ thông tin tài chính, quý vị sẽ chỉ phải trả cho các dịch vụ EI bổ sung vượt quá ngưỡng 100 đơn vị trong năm IFSP. Điều phối viên Dịch vụ EI sẽ thảo luận với quý vị về cách thức hoạt động của nguồn tài trợ EI và những lựa chọn mà quý vị có khi IFSP được phát triển.

Là một phần của nhóm IFSP của con mình, quý vị sẽ giúp xác định dịch vụ và mức độ cần thiết của các dịch vụ để đáp ứng các kết quả IFSP. Điều phối viên Dịch vụ EI sẽ làm việc với quý vị để điều phối các dịch vụ cần thiết và tài trợ khi IFSP của quý vị được phát triển hoặc thay đổi.

1 Các dịch vụ can thiệp sớm bổ sung bao gồm: thính học, các thiết bị và dịch vụ công nghệ hỗ trợ, hướng dẫn đặc biệt, trị liệu cơ năng, vật lý trị liệu, liệu pháp ngôn ngữ phát âm và các dịch vụ khác nếu cần để đáp ứng các kết quả IFSP.

2 Một đơn vị tương đương với một giờ dịch vụ hoặc \$100 chi phí cho thiết bị công nghệ hỗ trợ. Một phần thời gian hoặc chi phí có thể được sử dụng để tính bằng một đơn vị, do nhóm IFSP xác định.

3 Năm IFSP có nghĩa là năm bắt đầu vào ngày IFSP ban đầu hoặc ngày IFSP hàng năm được ký kết và kết thúc vào ngày trước khi ký IFSP hàng năm tiếp theo.

4 Thông tin thêm về Ohio Healthy Start có sẵn tại:

<https://ohioearlyintervention.org/system-of-payments>



Department of
Children & Youth

Mike DeWine, Thống đốc
Tiểu bang Ohio

Kara B. Wente, Giám đốc
Sở Trẻ em và Thanh thiếu niên
(Sửa đổi tháng 07/2024)

Đây là cơ quan và đơn vị sử dụng lao động cung cấp cơ hội bình đẳng.

THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ CẦN THIẾT SỚM

Điều phối viên Dịch vụ Cần thiệp sớm (EI) của quý vị sẽ giải thích quy định về Hệ thống Thanh toán của Ohio (ohioearlyintervention.org/federal-and-state-regulations) và sẽ cung cấp một bản sao nếu quý vị yêu cầu. Quy định nêu ra các lựa chọn của quý vị trong việc thanh toán cho các dịch vụ EI và cần có sự đồng ý của phụ huynh trước khi lập hoá đơn cho dịch vụ.

Điều phối viên Dịch vụ EI của quý vị sẽ xem xét những dịch vụ nào có sẵn và miễn phí cho con quý vị và những dịch vụ nào mà quý vị có thể phải trả phí. Điều phối viên Dịch vụ EI sẽ giải thích rằng cần có sự đồng ý của quý vị trước khi có thể lập hoá đơn cho chương trình bảo hiểm tư nhân hoặc bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho các dịch vụ EI và quyền khiếu nại của quý vị về tư cách hội đủ điều kiện và các quyết định thanh toán.

Sử dụng Bảo hiểm Tư nhân

Thường được cung cấp thông qua người sử dụng lao động, công đoàn hoặc các nhóm khác, bảo hiểm tư nhân là bất kỳ loại bảo hiểm nào không nằm trong các chương trình của tiểu bang hoặc liên bang như Medicaid hoặc Medicare.

Quý vị phải đồng ý trước khi bảo hiểm tư nhân của quý vị có thể được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ EI. Điều phối viên Dịch vụ EI của quý vị sẽ giải thích các chi phí tiềm ẩn của việc sử dụng bảo hiểm tư nhân để thanh toán cho các dịch vụ EI, bao gồm các chi phí dài hạn tiềm ẩn hoặc mất quyền lợi nếu quý vị vượt quá giới hạn bảo hiểm hàng năm hoặc trọn đời.

Nếu đồng ý, quý vị sẽ tiếp tục đóng phí bảo hiểm của mình nhưng sẽ không phải trả các khoản đồng thanh toán hoặc khấu trừ vào mức 100 đơn vị dịch vụ EI đầu tiên.

Nếu quý vị có bảo hiểm tư nhân và được xác định rằng không có trách nhiệm tài chính đối với các dịch vụ EI, quý vị sẽ không phải trả bất kỳ khoản đồng thanh toán hoặc khoản khấu trừ nào.

Điều phối viên Dịch vụ EI sẽ yêu cầu quý vị đồng ý lại bất cứ khi nào có sự gia tăng về số lượng, thời hạn hoặc phạm vi của các dịch vụ EI trên IFSP của quý vị.

Sử dụng Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng

Medicaid là một chương trình bảo hiểm trách nhiệm công cộng. Khi một người nào đó đăng ký tham gia Medicaid, họ sẽ không phải trả chi phí cho các dịch vụ EI, hoặc phí bảo hiểm, đồng thanh toán hoặc khoản khấu trừ cho các dịch vụ EI.

Sử dụng Medicaid sẽ không có rủi ro về việc không tiếp tục đăng ký các quyền lợi Medicaid thông thường hoặc các dịch vụ miễn trừ, cũng như không có nguy cơ giảm phạm vi bảo hiểm trọn đời hiện có hoặc bất kỳ quyền lợi được bảo hiểm nào khác.

Điều phối viên Dịch vụ EI của quý vị sẽ yêu cầu quý vị đồng ý chia sẻ tên và số Medicaid của con quý vị với Sở Medicaid Ohio cho các mục đích thanh toán. Sau khi đồng ý, quý vị vẫn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Bảo hiểm Công cộng & Tư nhân

Nếu quý vị có cả bảo hiểm trách nhiệm công cộng và bảo hiểm tư nhân, quý vị sẽ không phải chịu trách nhiệm tài chính đối với các dịch vụ EI.

Điều phối viên Dịch vụ EI của quý vị phải có được sự đồng ý trước khi tiếp cận bảo hiểm trách nhiệm công cộng hoặc bảo hiểm tư nhân của quý vị để thanh toán cho các dịch vụ EI.

Các biện pháp bảo vệ dành cho quý vị

Các dịch vụ EI sẽ không bị trì hoãn hoặc từ chối đối với trẻ đủ điều kiện do thiếu:

- sự chấp thuận của phụ huynh với việc sử dụng bảo hiểm tư nhân của trẻ hoặc phụ huynh để thanh toán cho các dịch vụ EI;
- đăng ký của trẻ và phụ huynh vào các chương trình bảo hiểm công cộng; hoặc
- sự đồng ý của phụ huynh để chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ với các chương trình bảo hiểm công cộng.

Hệ thống EI sẽ không yêu cầu trẻ hoặc phụ huynh phải đăng ký vào các chương trình bảo hiểm công cộng như một điều kiện để nhận các dịch vụ EI, nhưng sẽ chia sẻ thông tin về quá trình đăng ký các chương trình đó. Hệ thống EI sẽ không ghi danh trẻ hoặc phụ huynh vào các chương trình bảo hiểm trách nhiệm công cộng hoặc sử dụng bảo hiểm trách nhiệm công cộng của trẻ hoặc phụ huynh để thanh toán cho các dịch vụ EI nếu trẻ hoặc phụ huynh chưa đăng ký chương trình bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

Khi sử dụng bảo hiểm trách nhiệm công cộng của trẻ hoặc phụ huynh để thanh toán cho các dịch vụ EI, hệ thống EI:

- phải có được sự đồng ý ban đầu, một lần của phụ huynh về việc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ cho chương trình bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho mục đích thanh toán;
- sẽ cung cấp các dịch vụ EI đó trong IFSP mà phụ huynh đã đồng ý.

Khi phụ huynh được xác định là không thể thanh toán, trẻ đủ điều kiện sẽ được cung cấp tất cả các dịch vụ EI được xác định là cần thiết trong IFSP miễn phí cho trẻ hoặc gia đình, bao gồm cả những dịch vụ EI vượt quá 100 đơn vị trong năm IFSP.

Phụ huynh có khả năng chi trả sẽ có trách nhiệm thanh toán chi phí cho các dịch vụ EI vượt quá 100 đơn vị, bao gồm các khoản đồng thanh toán bảo hiểm tư nhân và các khoản khấu trừ cần thiết để đáp ứng các kết quả trong IFSP, ngoại trừ các dịch vụ EI miễn phí.

Phụ huynh sẽ không bị tính phí nhiều hơn chi phí thực tế của các dịch vụ EI (bao gồm thanh toán bằng bất kỳ số tiền nào nhận được từ các nguồn khác để thanh toán cho các dịch vụ đó).

Trẻ hoặc phụ huynh có bảo hiểm tư nhân hoặc bảo hiểm trách nhiệm công cộng sẽ không bị tính phí nhiều hơn một cách bất hợp lý so với trẻ hoặc phụ huynh không có bảo hiểm trách nhiệm công cộng hoặc bảo hiểm tư nhân.

Các dịch vụ EI sẽ không bị trì hoãn hoặc từ chối cung cấp đối với trẻ đủ tư cách của một phụ huynh được xác định là không thể thanh toán cho các dịch vụ EI.